

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report System : PRS)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงเรียนบ้านเตื่อ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
เครือข่ายกุดน้ำใส - หนองบัวโคก

ลำดับ ที่	เรื่อง	เกี่ยวข้องกับงานโรงเรียน (มากที่สุด)				
		วิชาการ	บริหารงาน บุคคล	บริหาร งบประมาณ	บริหาร ทั่วไป	นโยบาย
๑.	โรงเรียนบ้านเตื่อ รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๗ จาก สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓	✓				

รายละเอียดการรายงานข้อมูลสารสนเทศได้เสนอตามลำดับที่ประกอบดังแนบ

๑. วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านเตื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ นำโดย นางวาสนา ตาลทอง ศึกษาพิเศษประจำเครือข่ายกุดน้ำใสหนองบัวโคก นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก และนางสุภาภรณ์ พรหมนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกรวกหนองซีก เป็นคณะกรรมการในการนิเทศ โดยได้มอบแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามที่ สพฐ.กำหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา



โรงเรียนบ้านเตื่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตื่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 42 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567



วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 โรงเรียนบ้านเตื่อ นำโดย นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นางวาสนา ตาลทอง ศึกษาพิเศษประจำเครือข่ายบ้านกุดน้ำใสหนองบัวโคก นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก และนางสุภาภรณ์ พรหมนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสกรวทหนองซึก เป็นคณะกรรมการในการนิเทศฯ โดยได้มอบแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามที่ สพฐ. กำหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา



โรงเรียนบ้านเตื่อ บ้านเตื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
Facebook : โรงเรียนบ้านเตื่อ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ลงชื่อ

วิภาดา

ผู้รายงาน

(นางสาววิภาดา เรียงสันเทียะ)

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเตื่อ

ลงชื่อ

วิยะดา

ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาววิยะดา แสนวิชัย)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเตื่อ

ลงชื่อ

ผู้รับรายงาน

(นางวาสนา ตาลทอง)

ศึกษาพิเศษ